

ชื่อผลงานวิจัย

เรื่อง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชากระบวนการจัดทำบัญชี  
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 ห้อง 1 สาขางานการบัญชี  
ปีการศึกษา 2565

ผู้วิจัย

ทับทิม เอียนเจริญ

ตำแหน่ง ครูผู้สอน

บช.บ./กศ.ม.

วิทยาลัยอาชีวศึกษามักดีพัฒนวิชาการและเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปีพุทธศักราช 2565

ประเภทงานวิจัย : วิจัยการเรียนการสอน (วิจัยในชั้นเรียน)

ชื่องานวิจัย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชากระบวนกรจัดทำบัญชี  
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 ห้อง 1 สาขางานการบัญชี  
ปีการศึกษา 2565

ผู้วิจัย : ทับทิม เอี่ยมเจริญ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

วุฒิการศึกษา : บช.บ. มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร กศม. มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ติดต่อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษารักษ์ตีพณิชยการและเทคโนโลยี 39 ซอย 12 ถนนประชาสรรษา  
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์. 084-0490-0045

ปีที่ทำวิจัยเสร็จ : ปีการศึกษา 2565

ประเภทงานวิจัย : วิจัยในชั้นเรียน

### บทคัดย่อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 ห้อง 1 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษารักษ์ตีพณิชยการและเทคโนโลยี จากการสรุปผล การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 ห้อง 1 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษารักษ์ตีพณิชยการและเทคโนโลยี พบว่าปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 ห้อง 1 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษารักษ์ตีพณิชยการ สามารถอภิปราย ดังนี้

ด้านผู้เรียน พบว่า เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 ห้อง 1 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษารักษ์ตีพณิชยการและ เทคโนโลยี ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะ ตัวผู้เรียนเองที่มีความต้องการที่จะเรียนให้สำเร็จภายในเวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงส่งงานที่ได้รับ มอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนดผู้เรียนจึงตั้งใจเรียนและคิดว่าการ ทำงานที่ได้รับมอบหมายตาม ระยะเวลาที่กำหนดเป็นเรื่องที่ดีผู้เรียนจึงตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานที่ได้รับ มอบหมายส่งให้ทันเวลา กำหนดเพื่อที่จะได้คะแนนดีและคิดว่าการเรียนสาขาการบัญชีนี้ทำให้มีอนาคตที่ดี ได้จึงทุ่มเทเวลาแล ความรู้ความสามารถเพื่อให้มีผลงานและผลการเรียนที่ดีซึ่งจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ออกมาดี หากผู้เรียนเรียนตรงต่อเวลามีความกระตือรือร้นที่จะเข้าเรียนทุกครั้งสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องการเรียน ด้วย ตนเองและจุดสาระสำคัญที่อาจารย์สอนเป็นประจำรวมถึงมีการอภิปรายปัญหาในเรื่องที่เรียนกับ เพื่อนๆ สอบถามอาจารย์เมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาเรียนจะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น จากที่ เข้าใจอยู่แล้วจึงส่งผลทำให้ผลการเรียนของผู้เรียนนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผล การ